

Đồng vốn nghĩa tình

Các món vay tuy có giá trị nhỏ (tối đa chỉ 50 triệu đồng/món) nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn, là chiếc "phao" cứu cánh giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đó chính là những đồng vốn nghĩa tình, đang được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) triển khai thực hiện gần 16 năm qua.

KỶ 1: HIỆU QUẢ TỪ VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH



Gia đình chị Hoàng Thị Phương, thôn Hiền, xã Tây Lương (Tiền Hải) phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Lan tỏa từ những mô hình

Gia đình chị Đỗ Thị Phương (thôn Lộ Khê 1) thuộc diện hộ nghèo của xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ. Chồng mất sớm, một mình chị Phương phải bươn trải kiếm tiền nuôi mẹ già và hai con ăn học. Sự khó khăn lên đến đỉnh điểm khi năm 2017 con trai chị là cháu Nguyễn Văn Hùng đỗ Đại học Dược Hà Nội. Chị Phương tâm sự: Tôi mừng thì ít mà lo thì nhiều bởi biết tiền ở đâu để nuôi con ăn học trong khi thu nhập của cả gia đình chỉ trông cậy vào 2,5 sào ruộng. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Lộ Khê 1 đã bình xét, tin tưởng cho chị Phương vay 35 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo và 15 triệu đồng từ chương trình cho vay học

sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Với số tiền đó, chị Phương đã đầu tư chăn nuôi 20 con gà, 10 con vịt, 5 con lợn; từ đó gia đình cũng bớt khó khăn hơn, cháu Hùng có điều kiện tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành trình được viên trong tương lai. Cũng như chị Phương, gia đình chị Nhân Thị Ngọc (thôn Phương Đài, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng) đang vay 62 triệu đồng của Ngân hàng CSXH. Do không có việc làm ổn định nên chị Ngọc quyết định đầu tư vào chăn nuôi để có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Chị Ngọc tâm sự: Ban đầu gia đình tôi chỉ nuôi gần 500 con gà ri lai và gà đẻ nhưng sau thấy có hiệu quả nên gia đình tôi quyết định mua 3,5 sào đất vùng quy mô chăn nuôi với 700

16 NĂM QUÁ, NGUỒN VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐÃ GIÚP:

- Hơn 87.000 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho hơn 82.000 lao động; giúp cho trên 91.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; xây dựng, cải tạo hơn 268.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng gần 4.500 ngôi nhà cho hộ nghèo;
- Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 9,16% (năm 2011) xuống còn 2,9% (năm 2015) và 4,01% (năm 2017) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

con gà, 100 con thỏ và 20 con lợn. Sử dụng vốn vay có hiệu quả, mỗi năm gia đình chị Ngọc thu lãi trung bình 100 triệu đồng. Cùng với chị Phương, chị Ngọc, hơn 100.000 người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh cũng đang được vay vốn của Ngân hàng CSXH để đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nghề và làng nghề...

Ngân hàng của người nghèo

Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã triển khai thực hiện 9 chương trình tín dụng với quy mô ngày càng được mở rộng cả về khối lượng và đối tượng phục vụ, bao gồm: cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo và cho vay nhà ở xã hội. Đến ngày 30/9/2018, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 2.737.442 tỷ đồng, gấp 10,63 lần so với thời điểm 31/12/2003, trong đó nguồn vốn từ trung ương chiếm 83,75%, nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương chiếm 1,2% và nguồn vốn huy động được trung ương cấp bù lãi suất chiếm 15,05%. Tổng doanh số cho vay trong 16 năm qua đạt 8.900.049 tỷ đồng với 737.021 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ cho vay đạt 2.732.789 tỷ đồng với 100.039 khách hàng đang vay vốn, gấp 10,63 lần so với thời điểm 31/12/2003.

Không chỉ mở rộng về khối lượng và đối tượng phục vụ, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn duy trì thực hiện có hiệu quả việc ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội. Đến ngày 30/9/2018, toàn tỉnh có 99.793 hộ vay vốn thông qua 2.946 tổ tiết kiệm và vay vốn nhận ủy thác từ các tổ chức chính trị - xã hội với tổng dư nợ 2.726.908 tỷ đồng; trong đó Hội Nông dân 982,34 tỷ đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ 1.131,061 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh 390,768 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên 222,739 tỷ đồng. Thông qua phương thức ủy thác từng phần, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã tiết kiệm được chi phí quản lý, đồng thời tạo điều kiện lồng ghép có hiệu quả chương trình tín dụng với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

VŨ THƯ Đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đê, kè

Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới, hiện nay nhiều tuyến đê, kè trên địa bàn huyện Vũ Thư đang tiếp tục được trung ương, tỉnh đầu tư, nâng cấp, cải tạo.



Công ty Cổ phần Đông Đô - Thái Bình thi công đê tả Hồng Hà, đoạn từ K150 - K152+800 qua địa phận xã Đông Thanh (Vũ Thư).

Dự án nâng cấp hệ thống đê Hồng Hà I từ K133 - K150 và từ K151 - K160 (từ Nhật Tảo đến Tân Đề), giai đoạn 2 nâng cấp một số đoạn đê từ K150 - K158+150 và một số hạng mục công trình trên tuyến là công trình thủy lợi cấp I, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 8,8km, gồm các hạng mục: đắp hoàn thiện mặt cắt và củng cố mặt đê bảo đảm an toàn phòng, chống lụt, bão, cứu hộ cứu nạn; gia cố, chống sạt lở kè Hồng Lý từ K150+330 - K150+930, kè Hướng Điền từ K154+900 - K156+400 và từ K156+880 - K157+147; xây dựng 8 điểm canh đê trên hệ thống đê Hồng Hà. Tổng mức đầu tư của dự án gần 81 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 63 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2021 và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Những ngày cuối tháng 10, có mặt trên công trường thi công đoạn đê tả Hồng Hà từ K150 - K152+800 dài 2,8km, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc khẩn trương của đội ngũ công nhân, kỹ sư đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đông Đô - Thái Bình. Ông Nguyễn Mạnh Trinh, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, thời gian qua, Công ty đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện thi công liên tục không kể thứ

bảy, chủ nhật. Mặc dù mới được triển khai thi công từ tháng 3/2018 nhưng đến nay hạng mục kè Hướng Điền từ K156+880 - K157+147 đã được nhà thầu thi công xong, bàn giao và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 10/2018. Ngoài ra, đơn vị cũng đang tổ chức thi công đoạn đê tả Hồng Hà đoạn từ K150 - K152+800 qua địa phận ba xã của huyện Vũ Thư là Đông Thanh, Hồng Lý và Việt Hùng. Dự án hiện trạng đê hiện có, đơn vị thi công sẽ tiến hành đắp mở rộng mặt đê, bảo đảm mặt đê sau khi hoàn thành rộng 7m, trong đó phần mặt đê được củng cố rộng 6m, hai bên lề mỗi bên rộng 0,5m... Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ khi dự án được triển khai thực hiện, người dân các xã có tuyến đê đi qua đều rất phấn khởi, bày tỏ mong muốn dự án sớm hoàn thành để đáp ứng nhu cầu di lại của người dân. Ông Phạm Ngọc Năng, Chủ tịch UBND xã Đông Thanh cho biết: Đông Thanh có hơn 4km đê tả Hồng Hà chạy qua địa bàn xã, nối liền với hai xã Hồng Lý và Xuân Hòa. Đây là trục giao thông chính, có vai trò đặc biệt quan trọng với người dân địa phương, kết nối với tuyến đường ĐH.04 từ Đông Thanh đi trung tâm huyện Vũ Thư. Trước đây, tuyến đê này chỉ có bề rộng từ 3 - 4m, một số đoạn được rải cấp phối đá dăm nhưng đã bị xuống cấp rất nghiêm trọng, gây khó khăn cho người và phương tiện khi

tham gia giao thông, nhất là vào mùa mưa, bão. Chính quyền và nhân dân địa phương xác định đây là dự án có vai trò quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo đà để xã Đông Thanh về đích trong xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2018. Trong thời gian tới, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành để những đoạn đê còn lại sớm được đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng mong mỏi của người dân. Ông Tô Xuân Đạt, Trưởng phòng Điều hành dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Trong suốt mùa mưa bão năm 2018, Ban Quản lý dự án đã thường xuyên phối hợp cùng với các địa phương chỉ đạo nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết theo từng giai đoạn, lập phương án phòng, chống lụt, bão riêng cho từng hạng mục công trình để ứng phó khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát đơn vị thi công về chất lượng công trình. Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo, dẫn dắt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công trình phòng, chống lụt, bão...

PHẠM HÙNG

Ông Tạ Tiến Khả,
Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh

Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh luôn tập trung nguồn vốn đầu tư cho vay theo các chương trình chỉ định của Chính phủ, từ đó đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi một cách dễ dàng, thủ tục đơn giản, thuận tiện để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Phạm Ngọc Kiều, Chủ tịch UBND xã,
Trưởng ban giảm nghèo xã Đông Dương (Đông Hưng)

Đến ngày 30/9/2018, xã Đông Dương có tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH đạt 4,883 tỷ đồng với 146 hộ đang vay vốn. Có thể nói, vốn vay ưu đãi từ các chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH đã trợ giúp rất đắc lực cho nhân dân trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 35 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,61% và tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 0,98%.

Chị Hoàng Thị Phương,
thôn Hiền, xã Tây Lương (Tiền Hải)

Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã ban hành chính sách rất hợp lý, thủ tục vay lại rất đơn giản, nhanh chóng từ đó giúp gia đình tôi có điều kiện phát triển sản xuất. Với 40 triệu đồng vay từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, gia đình tôi đã đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp trên tổng diện tích hơn 7.000m². Đến nay, gia đình tôi thường xuyên nuôi 2.000 con gà ri lai, 20 con lợn và thả các loại cá truyền thống với tổng diện tích ao 3.600m². Sau khi trừ đi chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu lãi khoảng 100 triệu đồng.

(còn nữa)
MINH HƯỜNG

NAM HỒNG

Vượt khó trong sản xuất vụ đông

Vụ đông năm nay, xã Nam Hồng (Tiền Hải) phần đầu gieo trồng 270ha, trong đó ngô 45ha, khoai tây 13ha, còn lại là rau màu các loại... Để bảo đảm kế hoạch đề ra, HTX DVNN đã tuyên truyền, vận động bà con nông dân khắc phục khó khăn về thời tiết, tiếp tục duy trì ổn định diện tích các loại cây trồng truyền thống, đồng thời đưa các giống cây mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Có mặt tại cánh đồng thôn Phương Viên, chứng kiến những người nông dân đang chăm sóc từng luống rau sau đợt mưa úng trung tuần tháng 10 mới thấy sự

chịu khó, cần mẫn để bảo vệ những thành quả trong sản xuất vụ đông của họ. Ông Phạm Văn Bảo cho biết: Làm nông nghiệp có đất mà không sản xuất cây màu vụ đông, bỏ phí thì tiếc lắm. Với thời gian chỉ trong 3 tháng, giá trị từ sản xuất vụ đông cho thu nhập cao hơn vụ lúa so với cùng diện tích. Tuy nhiên, trồng cây màu vụ đông phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nếu gặp rủi ro có mưa dài ngày và nắng xen kẽ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của cây trồng. Năm nay, ngay từ đầu vụ, dù sản xuất vụ đông gặp nhiều khó khăn nhưng ông Bảo không

bỏ đất trống khi mưa lớn bị ngập úng gây chết một số diện tích cây màu vụ đông. Ông đã tiếp tục làm đất gieo trồng lại hết diện tích 6 sào rau màu và tích cực thường xuyên thăm đồng, chăm sóc bảo vệ cây trồng hiệu quả. Cũng như gia đình ông Bảo, nhiều năm qua, cứ đến vụ đông là gia đình ông Phạm Văn Phúc tập trung làm đất để trồng 3 sào củ cải, bắp cải. Nhờ nắm bắt được nhu cầu của thị trường, cây trồng vụ đông đã đem lại cho gia đình ông từ 3 - 5 triệu đồng/lúa/sào. Theo ông Phúc, trồng cây màu vụ đông rất hiệu quả, sản phẩm dễ bán nên giúp gia đình có thêm

nguồn thu nhập cải thiện đời sống. Ông Phạm Văn Bộ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Hồng cho biết: Sản xuất vụ đông năm nay gặp rất nhiều khó khăn, một số diện tích rau đã gieo trồng gặp mưa úng bị thiệt hại. Trước tình hình trên, Đảng ủy xã Nam Hồng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, các đoàn thể trực tiếp phụ trách đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung xuống các thôn hướng dẫn, vận động bà con nông dân khắc phục khó khăn. HTX đã tăng cường các biện pháp, tích cực tiêu thoát

nước, khuyến cáo nông dân chú ý tỉa dặm và trồng bổ sung các loại cây trồng ngắn ngày trên những diện tích cây bị chết. Ngoài ra còn tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật, chăm sóc cây màu vụ đông nhằm giúp cho bà con nông dân nắm vững các yếu cầu cơ bản về quy trình kỹ thuật sản xuất và cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh; cách sử dụng phân bón cho từng thời kỳ sinh trưởng cây màu vụ đông. Cùng với đó, HTX xác định rõ cơ cấu giống, tập trung mở rộng diện tích gieo trồng cây màu có giá trị kinh tế cao, tiêu thụ ổn định, cũng như gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. HTX xây dựng phương án thu, tiêu nước hợp lý cho diện tích gieo trồng cây vụ đông, nhất là bảo đảm nhu cầu nước cho cây trong giai đoạn nhai cảm, tiêu thoát nước tốt khi gặp mưa lớn. Thường xuyên phối hợp với

ngành chuyên môn tăng cường công tác dự tính, dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh, chuột hại trên cây trồng, chỉ đạo nông dân kịp thời phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả bằng các thuốc đặc hiệu theo nguyên

tắc "4 đúng", bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm.

MẠNH THẮNG



Nông dân Nam Hồng khắc phục mưa úng trồng mới diện tích rau màu.